

# Tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân, UBND tỉnh tổ chức khởi công, động thổ một số dự án trọng điểm. 3 dự án lớn trong Khu kinh tế Thái Bình được lựa chọn phát lệnh khởi công, động thổ đều là những dự án quy mô lớn, vốn đầu tư cao, kỳ vọng truyền động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hải Long huy động nhân lực, phương tiện tổ chức san lấp mặt bằng diện tích được bàn giao.

## Những dự án nghìn tỷ

UBND tỉnh xác định 3 dự án trọng điểm triển khai thực hiện đầu năm 2023 gồm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Hải Long; dự án nhà máy sản xuất phụ kiện gia đình, phòng tắm, đèn chiếu sáng trong nhà, ngoài trời và đồ nội, ngoại thất tại KCN Tiên Hải và dự án nhà máy Greenworks Thái Bình Việt Nam tại KCN Liên Hà Thái. Ông Phạm Tùng Lâm, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh khẳng định, các dự án lớn được thực hiện bởi những nhà đầu tư có uy tín, năng lực tài chính mạnh, giàu kinh

nhệm đầu tư, quản lý và có công nghệ sản xuất tiên tiến nhất định sẽ thành công và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hải Long có quy mô 296,97ha trên địa bàn các xã Đông Trà, Đông Long, Đông Xuyên của huyện Tiên Hải do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh làm chủ đầu tư; tổng vốn đầu tư gần 2.220 tỷ đồng. Với mục tiêu xây dựng hạ tầng hiện đại, đồng bộ, định hướng trở thành KCN xanh, nhà đầu tư hạ tầng hướng đến thu hút các dự án thứ cấp có quy mô lớn, tỷ suất đầu tư cao, công nghệ sản xuất

tiên tiến, thân thiện với môi trường. Dự án nhà máy sản xuất phụ kiện gia đình, phòng tắm, đèn chiếu sáng trong nhà, ngoại thất tại KCN Tiên Hải của Công ty TNHH Công nghiệp Be Bright có quy mô gần 2,2ha, tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Khi hoàn thiện đầu tư toàn bộ dự án, đi vào hoạt động, mỗi năm nhà máy sản xuất, xuất khẩu gần 2 triệu sản phẩm nội, ngoại thất các loại. Dự án nhà máy Greenworks Thái Bình trở thành KCN xanh, nhà đầu tư của Công ty TNHH Greenworks Việt Nam có quy mô sử dụng đất 20ha, tổng vốn đầu tư 4.600 tỷ

đồng. Dự án chuyên sản xuất, lắp ráp thiết bị làm vườn và linh phụ kiện từ nhựa, kim loại. Nhà máy có tổng công suất thiết kế, chế tạo, lắp ráp gần 110 triệu sản phẩm/năm. Theo nội dung đề xuất dự án của Công ty TNHH Greenworks Việt Nam, dự án có doanh thu khoảng 6.900 tỷ đồng/năm; nộp ngân sách nhà nước (thuế thu nhập doanh nghiệp) sau khi hết thời gian ưu đãi khoảng 92 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Quyết tâm sớm đưa dự án vào hoạt động Có thể nói đây là các dự án lớn được triển khai

trong Khu kinh tế Thái Bình và cũng là những dự án đặc biệt quan trọng, mang khát vọng bứt phá phát triển của các nhà đầu tư. Chính vì vậy, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và chúng nhận đăng ký đầu tư, cả 3 nhà đầu tư đều gấp rút triển khai các bước đầu tư, xây dựng các công trình của dự án.

Với sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, huyện Tiên Hải và nhà đầu tư hạ tầng KCN Tiên Hải, Công ty TNHH Công nghiệp Be Bright có mặt bằng sạch, đủ diện tích để thực hiện dự án. Hiện tại, nhà đầu tư đã huy động đủ nguồn vốn, lựa chọn xong nhà thầu thi công, sẵn sàng khởi công xây dựng nhà xưởng sản xuất và các công trình phụ trợ. Lãnh đạo Công ty TNHH Công nghiệp Be Bright cho biết, dự án được phân kỳ đầu tư 3 giai đoạn. Trước mắt, Công ty tập trung đầu tư xây dựng cơ bản và sớm đưa công trình vào hoạt động; phần đầu hoàn thành xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị và chính thức đi vào sản xuất giai đoạn I vào đầu tháng 3/2024.

Cũng như Công ty TNHH Công nghiệp Be Bright, Công ty TNHH Greenworks Việt Nam cũng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực tài chính, nhân lực thi công xây dựng dự án nhà máy, nhập máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Lãnh đạo Công ty cho biết, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất tại Việt Nam nên bên cạnh bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản, lắp ráp máy móc, thiết bị, Công ty cũng có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng lao động để có thể đi vào sản xuất sớm nhất.

Đối với dự án KCN Hải Long, nhà đầu tư hạ tầng cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Tiên Hải thực hiện các bước công tác giải phóng

## Ông Phạm Ngọc Kế, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải



Bên cạnh triển khai công tác tuyên truyền, giải thích, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thời gian qua huyện cũng thực hiện sớm một bước việc rà soát, quy chủ, phân tích nguồn gốc đất đai, lập hồ sơ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng KCN Hải Long. Chúng tôi chỉ đạo các xã trong vùng dự án thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác, khi có dự án sẽ triển khai hoạt động ngay để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nói riêng, dự án nói chung. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng tích cực vào cuộc bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án, sớm đi vào hoạt động, phát huy giá trị đất đai, tạo việc làm, thu nhập cho người dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

## Ông Chu Bảo Lộc, Chủ tịch UBND xã Đông Trà, huyện Tiên Hải



Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Đông Trà rất phấn khởi khi KCN Hải Long được quy hoạch, đầu tư tại địa phương và bà con sẵn sàng hiến đất giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Chúng tôi hy vọng KCN được đầu tư sẽ thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ của địa phương phát triển, giải quyết việc làm tại chỗ và tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Với kinh nghiệm trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án lớn của tỉnh thời gian qua, chúng tôi tin tưởng việc thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng cho KCN Hải Long sẽ thuận lợi, nhanh chóng để nhà đầu tư triển khai dự án kịp thời, hiệu quả.

## Ông Đỗ Quang Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh



Đến nay chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập xong phương án giải phóng mặt bằng. Chúng tôi sẽ triển khai thi công hạ tầng ngay khi được tỉnh bàn giao đất. Hải Long là KCN lớn trong Khu kinh tế Thái Bình nên bên cạnh đầu tư hạ tầng hiện đại, chúng tôi cũng lựa chọn thu hút các dự án thứ cấp có chất lượng, quy mô lớn, công nghệ sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường. Khi các dự án thứ cấp lấp đầy diện tích đất công nghiệp của KCN, tin tưởng Hải Long sẽ trở thành địa bàn truyền cảm hứng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tiên Hải nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung.

## Bà Nguyễn Thị Lộc, Giám đốc hành chính Công ty TNHH Greenworks Việt Nam



Sau khi khởi công, động thổ dự án, chúng tôi sẽ bắt tay ngay vào xây dựng các hạng mục công trình của giai đoạn I, phần đầu hoàn công vào tháng 10/2023. Theo chủ trương đầu tư của Greenworks, chúng tôi cũng sẽ tiến hành thi công gói dự án giai đoạn II để cố gắng hoàn thành cả hai giai đoạn vào tháng 12/2023. Khi đi vào hoạt động cả hai giai đoạn, nhà máy sẽ đạt công suất sản xuất gần 113 triệu sản phẩm/năm. Ngoài tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động của địa phương, Greenworks cũng sẽ tích cực đóng góp cho ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

mặt bằng. Ông Nguyễn Văn Kiểm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh cho biết: Quan điểm của Bảo Minh là giải phóng và bàn giao mặt bằng tối đa chúng tôi sẽ triển khai đầu tư hạ tầng ngay tối đa nhằm sớm thu hút các dự án thứ cấp vào hoạt động

để phát huy hiệu quả vốn đầu tư, đồng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thủ tục đầu tư đã hoàn tất, tài chính, nhân lực, máy móc, phương án thi công đã sẵn sàng, các doanh nghiệp đang quyết tâm cao đầu tư dự án bảo đảm hoàn thành đúng theo tiến độ đã

cam kết với tỉnh. Lễ khởi công, động thổ các dự án trong điểm vữa là dấu mốc khởi đầu dự án vừa tạo ra khí thế thi đua trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh cho tất cả các dự án, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ những ngày đầu xuân.

KNH QUẢN

Sau tết Nguyên đán, những bến cá trên địa bàn huyện Thái Thụy nhộn nhịp hơn khi các tàu khai thác hải sản lần lượt cập bến. Những chuyến biển đầu xuân của bà con ngư dân đầy ắp niềm vui khi khai thác được nhiều cá, tôm.

Giữa trưa, bến cá Vĩnh Trà (thị trấn Diêm Điền) tấp nập tàu cá cập bờ sau chuyến ra khơi. Trên bờ người bán, người thu mua hải sản đông đúc, nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. Thời tiết sau tết Nguyên đán năm nay thuận lợi cho việc khai thác hải sản, tàu thuyền cập bến mang theo đầy ắp cá, tôm. Sau một thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19 và xăng dầu tăng giá, đây là niềm vui lớn đối với ngư dân các địa phương ven biển huyện Thái Thụy vì ai cũng có thêm nguồn thu nhập khá. Vừa cập bến với đầy ắp lộc biển, ngư dân Bùi Đình Thăng, thị trấn Diêm Điền chia sẻ: Từ tết Nguyên

## NGƯ DÂN THÁI THUY Đón lộc biển đầu xuân



Ngư dân Thái Thụy trúng đậm chuyến biển đầu xuân.

đán đến nay tàu của tôi đi biển được 4 chuyến, chuyến đầu tiên bắt đầu từ mùng 5 tết. Tính ra mỗi chuyến khai thác được từ 3 - 5 tấn cá, trong đó chủ yếu là cá tạp, thỉnh thoảng có chuyến được một tạ cá khoai và mực. Cá khai thác được bao nhiêu lên bờ được thương lái đợi sẵn ở bến thu mua hết với giá cao, tăng từ 10 - 20% so với ngày thường nên mỗi chuyến đi tôi thu về từ 5 - 7 triệu đồng. Mở biển đầu năm mà được như vậy, tôi

thường xuyên ra khơi khai thác hải sản. Do tàu của tôi công suất nhỏ 90CV khai thác gần bờ nên chỉ đi về trong ngày. Từ tết đến nay tôi đi được 10 chuyến biển, may mắn chuyến nào cũng được 3 - 4 tạ cá tạp, hơn 10kg cá khoai và mực, trừ chi phí mới chuyến thu về 1 triệu đồng. Tại cảng cá Tân Sơn thời điểm này có nhiều tàu cá công suất lớn hơn đầu để chuẩn bị cho chuyến đi biển dài ngày. Đang sửa soạn ngư lưới cụ trên tàu,

ngư dân Nguyễn Văn Nên (xã Thụy Xuân) cho biết: Năm nay anh em chúng tôi bắt đầu đi biển chuyến đầu tiên từ mùng 6 tết, kéo dài 10 ngày, khai thác được gần 15 tấn cá các loại, trừ hết chi phí thu về hơn 100 triệu đồng. Đang là mùa thuận lợi cho đánh bắt nên chúng tôi chuẩn bị lượng thực, thực phẩm tiếp tục chuyến đi biển thứ hai. Những chuyến biển đầu xuân bao giờ cũng quan trọng nên việc chuẩn bị ngư lưới cụ, nhiên liệu,

đá lạnh, thực phẩm thiết yếu cũng nhiều hơn các chuyến khác để vượt khơi dài ngày nhằm khai thác các mẻ cá lớn.

Huyện Thái Thụy hiện có số lượng tàu khai thác thủy sản lớn nhất tỉnh với 463 phương tiện, tổng công suất 98.859CV. Thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch Covid-19, giá xăng dầu tăng cao nhưng bà con ngư dân vẫn kiên trì bám biển và thay đổi mô hình tổ chức đánh bắt để giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Sản lượng khai thác thủy hải sản năm 2022 của huyện đạt hơn 62.000 tấn, tăng 5,5% so với năm 2021. Năm 2023, toàn huyện phấn đấu sản lượng khai thác thủy hải sản đạt gần 66.000 tấn, tăng hơn 6,4% so với năm 2022. Để đạt được kết quả này, thời gian tới, huyện tiếp tục tạo điều kiện, có cơ chế khuyến khích ngư dân phát triển các đội tàu khai thác xa bờ, hiện đại hóa tàu cá khai thác trên biển để mở rộng ngư trường và nâng cao hiệu quả khai thác; kết hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức đăng ký, đăng kiểm, trang bị thông tin liên lạc cho ngư dân, khuyến khích các dịch vụ hậu cần nghề cá, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ; khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)...

TRẦN TUẤN

## KIẾN XƯƠNG

### • Xây dựng 8 sản phẩm OCOP năm 2023

Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), những năm qua huyện Kiến Xương tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai ở tất cả các xã, thị trấn nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao và sức cạnh tranh trên thị trường. Đến nay, toàn huyện đã có 6 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên như sản phẩm mâm cày và rượu đình làng ở xã Hồng Tiến, sản phẩm mây tre đan xuất khẩu Dinh Doanh, xã Thượng Hiến; đồ đồng mỹ nghệ Thái Úy, xã Hồng Thái; gạo chợ Gốc, xã Bình Thanh; gạo Khang Long, xã Vũ Quý.



Sợi dũi của HTX Lụa dũi Nam Cao.

Năm 2023, huyện Kiến Xương tiếp tục đầu tư 8 sản phẩm gồm 3 sản phẩm lụa dũi, khăn thêu, cà vạt của HTX Lụa dũi Nam Cao (xã Nam Cao), đồ đồng mỹ nghệ Nguyễn Hoàn (xã Lê Lợi), nậm Quốc Doanh (xã Bình Định), hương trầm Thiên Trang (xã Quang Bình), giò chả ông Nghinh (xã Quang Minh), đồ gỗ mỹ nghệ Văn Diệp (xã Vũ Ninh). Đây đều là những sản phẩm được kỳ vọng sẽ xây dựng được thương hiệu, nâng cao giá trị cho các sản phẩm đặc thù của các địa phương.

THU THỦY

### • Ra mắt mô hình "Điểm chữa cháy công cộng"

Công an huyện Kiến Xương vừa tổ chức ra mắt mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" tại 4 điểm trên địa bàn 2 xã Vũ Lễ và Hồng Thái.

Mỗi điểm được trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu như 2 bình chữa cháy, một số dụng cụ phá dỡ, tiêu lệnh và nội quy quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Điểm đặt mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" là nơi xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không thể tiếp cận được. Qua đó góp phần chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các sự cố cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tại buổi ra mắt mô hình, Công an huyện Kiến Xương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân nội quy, quy định về bảo quản phương tiện; các trường hợp được sử dụng phương tiện; quy trình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và cách sử dụng phương tiện hiệu quả.

PHẠM HÙNG

(Đài TTTH Kiến Xương)